

# พอร์เตอร์ โรบินสัน (Porter Robinson) ดีเจหนุ่ม เลือดใหม่ แห่งวงการดนตรีระดับโลก พร้อมโชว์ คอนเสิร์ตในไทยครั้งแรกกับ บาคารดี 프리เซ้นต์ส ยูทู เพลย์ ปาร์ตี้ เรฟโวลูชัน (BACARDI presents YOU2PLAY PARTY REVOLUCION!)

สุดยอดดีเจระดับโลกที่กำลังมาแรงในตอนนี คงต้องยกให้ พอร์เตอร์ โรบินสัน (Porter Robinson) ดีเจหนุ่มเลือดใหม่แห่งวงการเพลงอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ จากอเมริกา ด้วยวัยเพียง 20 ปี เขาสามารถแสดงผลงานออกมาได้โดดเด่นจนเพลงของเขาได้ขึ้นชาร์ทอันดับหนึ่งใน Beatport และ iTunes Dance Chart และยังผลงานการมิกซ์เพลงให้ศิลปินระดับโลกอย่าง เลดี้ กาก้า (Lady Gaga) และ อาวีซี (AVICII) อีกด้วย ล่าสุด พอร์เตอร์ โรบินสัน เตรียมมาเยือนไทยพร้อมโชว์คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในงาน บาคารดี 프리เซ้นต์ส ยูทูเพลย์ ปาร์ตี้ เรฟโวลูชัน (BACARDI presents YOU2PLAY PARTY REVOLUCION!) ในวันพุธที่ 9 ตุลาคมนี้ ณ เซ็นเตอร์พ้อยท์ สตูดิโอ (ซอยลาซาล, รถไฟฟ้าสถานีบางรี) ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป และก่อนไปพบกับเขาในคอนเสิร์ตเรามาทำความรู้จักกับเขากันดีกว่า



Q: ได้ยินว่าคุณเริ่มทำงานเป็นโปรดิวเซอร์ผลิตเพลงตั้งแต่อายุแค่ 13 ปีเท่านั้น อยากทราบว่า คุณเริ่มรู้จักกับดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ได้อย่างไร และอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณคิดอยากสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง

A: ตอนที่ยังเด็กๆ แนวดนตรีที่ผมชอบเป็นแนวดนตรีแดนซ์แบบยูโรบีสไต์ล์ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นแนวดนตรีฮิปๆที่ฮิตกันในหมู่คนที่เล่นเกม Dance Revolution ที่เดินตามเสตีป्लุคสร แต่ว่าดนตรีที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมชื่นชอบการทำดนตรีเสียงโน้ตสูงๆและมีรายละเอียดลูกเล่นมากมายคือผลงานของวูล์ฟกัง การ์ทเนอร์ (Wolfgang Gartner) ซึ่งเป็นดีเจและโปรดิวเซอร์แนวดนตรีเฮาส์ผมว่าเขาเป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์เพลงที่มุ่งมั่นอดสาหะและล้ำยุคที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้ เขาเป็นคนที่มึทธิพลต่อผมมากที่สุด

Q: คุณช่วยอธิบายแนวดนตรีของคุณแบบสั้นๆให้เราเข้าใจหน่อยได้ไหม?

A: ผมจะเน้นแนวดนตรีแบบมีชีวิตชีวา บวกกับเสน่ห์ของซาวด์ที่ออกดิบๆ แต่เต็มไปด้วยรายละเอียดที่คุณก็สัมผัส

ได้ในเพลงของผม นั่นแหละคือสิ่งที่ผมพยายามสื่อให้เห็นในงานดนตรีที่ผมสร้างสรรค์

Q: ตอนนี้คุณกำลังผลิตงานเพลงอะไรอยู่บ้าง และต่อจากนี้มีโครงการจะทำอะไร

A: ช่วงปีที่ผ่านมา ผมได้พยายามแต่งเพลงสำหรับอัลบั้มใหม่ ซึ่งผมมีเวลาทุ่มเทให้ได้แค่อาทิตย์ละวันเท่านั้น อัลบั้มใหม่ที่ผมกำลังทำอยู่จะมุ่งเน้นไปที่ความสวยงามและอารมณ์เป็นหลัก เป็นพวกแนวดนตรีที่ฟังแล้วขนลุก เพราะจับใจในอารมณ์แบบ Lo-Fi และได้รับแรงบันดาลใจจากแนววินเทจ เป็นผลงานที่ใช้เวลาในการทำงานพอสมควรเพื่อให้ได้อารมณ์เพลงในแบบที่ผมต้องการจริงๆ ผมยินดีที่จะลองท้าทายกับอุปสรรคและความยากต่างๆ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีอารมณ์โดนใจ ผมทุ่มเทชีวิตให้แก่อัลบั้มนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรู้สึกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมา

Q: เนื่องจากคอนเซ็ปต์ของงานคือเรพโวลูชัน คุณช่วยบอกเรื่องราวของคุณที่เกี่ยวกับเรพโวลูชัน หน่อยได้ไหม

A: ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน คือผมชอบนวัตกรรมและความแปลกใหม่มากพอๆกับคนอื่น และผมคิดว่านั่นเป็นส่วนสำคัญของสิ่งที่ผมทำ ซึ่งสิ่งนั้นจะต้องมีองค์ประกอบของความ 'ใหม่' อยู่เสมอ ผมเข้าใจว่ามันก็คือเป็นเรพโวลูชันแปลกๆของผมอย่างหนึ่ง

Q: คุณมีเซอร์ไพรส์อะไรให้กับแฟนเพลงชาวไทยในงาน Bacardi presents You2play Party Revolucion ใหม่

A: คือผมเล่นสดในการแสดงของผมจะนั่นทุกๆการแสดงล้วนมีความพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง การแสดงในประเทศไทยก็จะสุดยอดแบบนั้นเหมือนกันครับ!

**สอบถามเพิ่มเติมประชาสัมพันธ์: บริษัท ซีเค คอนเนคชั่น จำกัด**

กษมา ลิ้ม (หญิง) 089-2043101, นิธิวุฒิ เอ็มโอช(กอล์ฟ) 089-8456125, อุมพร พลบุญ (นก) 083-4443063